

# กสิกรไทย หนุนสร้างวินัยการเงิน ชำระสินเชื่อเงินสด ทันใจตรงเวลา ได้ลดดอกเบี้ยสูงสุด 12%

ธนาคารกสิกรไทย ออกแคมเปญ **มีวินัย จ่ายคืนดี ลดดอกเบี้ยสูงสุด 12% ต่อปี** หนุนสร้างวินัยการเงินลูกค้าสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยที่ชำระเงินคืนตรงเวลา จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง 12% สมัครรับสิทธิพิเศษ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 56



นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระหนี้ภาคครัวเรือน และสร้างวินัยทางการเงินในการชำระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อบุคคล ธนาคารกสิกรไทยได้ออกแคมเปญพิเศษ **“มีวินัย จ่ายคืนดี ลดดอกเบี้ย สูงสุด 12% ต่อปี”** เพื่อส่งเสริมลูกค้าสินเชื่อบุคคลรายย่อยของธนาคาร ฯ ที่มีประวัติการชำระเงินคืนตรงเวลา โดยลูกค้าใหม่ที่สมัครบริการบัตรเครดิตเงินสด K-Express Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย พร้อมบริการเงินสดโอนไว จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับลดลงทุกเดือน เดือนละ 1% เป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 12 รอบบัญชี หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงสูงสุด 12% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยปกติ ทั้งนี้ลูกค้าต้องมียอดคงค้าง ณ วันตัดรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และมีการชำระเงินตรงเวลาขั้นต่ำ 5% หรือ 500 บาท ตามที่ระบุในใบแจ้งยอดสินเชื่อ

พร้อมกันนี้ธนาคาร ฯ ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา แคมเปญ **มีวินัย จ่ายคืนดี ลดดอกเบี้ย สูงสุด 12% ต่อปี** เพื่อขยายการรับรู้ของลูกค้า สำหรับลูกค้าที่สนใจสมัครรับสิทธิพิเศษกับโครงการสามารถสอบถามและสมัครได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยกว่า 870 สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 56 หรือ สอบถาม ได้ที่ K-Contact Center โทร 0 2888 8888 กด 04 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

นายชาติชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย เป็นสินเชื่อวงเงินฉุกเฉินสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และมีวงเงินสำรองฉุกเฉินพร้อมใช้ในกรณีจำเป็น โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ซึ่งธนาคาร ฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมามาธนาคารกสิกรไทยมีอัตราการขยายตัวของฐานลูกค้าบัตรเครดิตเงินสด K-Express Cash เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 800,000 ราย และธนาคารฯ ตั้งเป้าหมายวงเงินหมุนเวียนสินเชื่อบุคคลทั้งหมดรวมกว่า 4.35 หมื่นล้านบาท โดยมียอดใช้ประมาณ 40% ของวงเงิน ซึ่งถือว่าลูกค้ามีวงเงินเพื่อสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินอีก 60% ตามนโยบายของธนาคาร